



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวสมฤทัย สุริยันต์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุภาพร กรลักษณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสมฤทัย สุริยันต์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๖๑๑๒๔๓๔๘๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๗๙</p>
<p>๓. อื่น ๆ ระบุ.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสมฤทัย สุริยันต์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกโดยการเปิดแผลใหญ่

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๔)

ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๖๒ ปี สถานภาพสมรสคู่ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาอิสลาม สิทธิ
การรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี มารับการตรวจรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
จักษุ ด้วยอาการตามัวทั้ง ๒ ข้าง ตาซ้ายมีอาการมัวมากกว่าตาขวา ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธแพ้ยาแพ้
อาหาร ปฏิเสธการผ่าตัด มารับการตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคต้อกระจกจากวัยชรา (Senile
Cataract) ประเภทต้อกระจกสุก (Mature Cataract) ตาข้างซ้าย วัดค่าสายตา (Visual Acuity Test : VA)
ได้ Finger Count ในระยะ ๓ ฟุต หลังจากผู้ป่วยได้รับการตรวจเพื่อเตรียมเลนส์แก้วตาเทียม แพทย์จึงนัด
นอนโรงพยาบาลเพื่อทำผ่าตัดต้อกระจกโดยการเปิดแผลใหญ่และเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมตาข้างซ้าย วันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา รับไว้เป็นผู้ป่วยในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เลขที่ผู้ป่วยนอก
๒๕๐๐/๕๘ เลขที่ผู้ป่วยใน ๒๐๗๙/๖๒ ที่หอผู้ป่วยสามัญ๓ ติดตามเยี่ยมอาการผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยมีความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ในวันทำผ่าตัด
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัดเวลา ๑๐.๕๕ นาฬิกา ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อน
ทำการผ่าตัด สอบถาม ชื่อ นามสกุล ตรวจสอบป้ายข้อมือ เวชระเบียน ใบเซ็นยินยอมผ่าตัด ใบบันทึกการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ทวนซ้ำข้างที่จะทำผ่าตัดกับผู้ป่วยว่าถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบยาและอุปกรณ์ที่มา
กับผู้ป่วยถูกต้องครบถ้วน ประเมินการขยายของม่านตาได้ ๑๐ มิลลิเมตร เพียงพอสำหรับการทำผ่าตัด
ตรวจวัดสัญญาณชีพก่อนเข้าห้องผ่าตัด ได้ค่าความดันโลหิต ๑๒๑/๗๒ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๘๐ ครั้งต่อนาที
หายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ค่าความดันโลหิตปกติไม่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัดสามารถเข้ารับการ
ผ่าตัดได้ เมื่อย้ายผู้ป่วยลงเตียงผ่าตัดระดับตัวผู้ป่วย ชนิดของการผ่าตัด ตรวจสอบตำแหน่ง/ข้างที่ทำผ่าตัด ชนิด
และขนาดของเลนส์แก้วตาเทียม กับคัลยแพทย์ โดยการกล่าวขอเวลานอก (Time out) ขณะทำผ่าตัดส่ง
เครื่องมือผ่าตัดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการผ่าตัดและปฏิบัติตามเทคนิคปราศจากเชื้ออย่างเคร่งครัด เมื่อถึง
ขั้นตอนใส่เลนส์แก้วตาเทียม ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ชนิดและขนาดของเลนส์แก้วตาเทียมอีกครั้งก่อนส่งเลนส์
แก้วตาเทียมให้คัลยแพทย์ใส่ให้ผู้ป่วย ไม่พบภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัด รวมระยะเวลาผ่าตัด ๓๓ นาที
ส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยสามัญ๓ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน อาการที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัดและการมาตรวจตามนัด รวมระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล ๓ วัน แพทย์นัดตรวจอาการ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ คู่มือการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และการส่งเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจกโดยการเปิดแผลใหญ่ (Extracapsular Cataract Extraction with Implantation of the Intraocular Lens : ECCE with IOL)

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเป็นแนวทางแก่บุคลากรในห้องผ่าตัด ในการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และการส่งเครื่องมือในการผ่าตัดต่อกระจกโดยการเปิดแผลใหญ่

๒. บุคลากรห้องผ่าตัดมีการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และการส่งเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจกโดยการเปิดแผลใหญ่ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรห้องผ่าตัดจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดต่อกระจกโดยการเปิดแผลใหญ่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีแนวทางการส่งเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจกโดยการเปิดแผลใหญ่ได้ถูกต้องตามขั้นตอน

๒. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการผ่าตัดต่อกระจกโดยการเปิดแผลใหญ่

๓. มีคู่มือการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และการส่งเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจกโดยการเปิดแผลใหญ่ใช้ในหน่วยงาน